



TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HIỆP

LỄ HỘI TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

Để nhìn lại những kết quả đạt được trong năm học 2022-2023. Trường Mầm non Nghĩa Hiệp rất vui và tự hào tổ chức tổng kết năm học. Sau đây là những thành tích đã đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua:

+ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, 100% được an toàn tuyệt đối và hoàn thành khảo sát chất lượng ở các độ tuổi đạt tỉ lệ trung bình ở các khối lớp 94,7%. Đã tổ chức và tham gia đầy đủ và đạt thành tích cao ở các hội thi các phong trào thi đua do cấp học tổ chức.

- Hội thi Video về “Giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023” cấp huyện đạt giải khuyến khích.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt tỉ lệ 100%.

- Hội thi “ Bé khéo tay bé nhanh trí” cấp huyện đạt giải ba toàn đoàn, Aerobic giải nhì, cá nhân đạt 2 giải nhất, 7 giải nhì và 6 giải ba.

Trong năm học 2022- 2023 nhà trường đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để trẻ có cơ hội để trải nghiệm như tổ chức “ Tết trung thu”, “ Ngày hội vui xuân” trẻ được chơi thi kéo co, thi xếp mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng bánh dày..., tổ chức “ Ngày tết thiếu nhi” trẻ được ăn tiệc buffe...đặc biệt là trẻ ở khối lớp lá, các hoạt động như sinh hoạt tập thể vào các ngày cuối tuần, tham quan trường tiểu học.

Trường luôn duy trì giữ vững trường đạt kiểm định chất lượng mức 2 và trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Cuối năm học cô và trò đã đạt được 5 chiến sỹ thi đua cấp huyện, 4 giấy khen UBND huyện và 2 bằng khen cấp tỉnh. Có 166/352 trẻ đạt Bé ngoan xuất sắc. Tỉ lệ: 47,2%, có 183/352 trẻ đạt Bé ngoan. Tỉ lệ: 52%.

Để có được kết quả đáng tự hào trên Ban giám hiệu xin gửi lời cảm ơn chân thành với các quý vị phụ huynh đã rất tin tưởng ủng hộ và đồng hành cùng với nhà trường trong suốt thời gian qua. Xin gửi lời cảm ơn tới các cô giáo luôn tâm huyết, yêu nghề mến trẻ để xây dựng được một tập thể vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong thời hiện đại.

Hình ảnh CBQL,GV,NV và đại biểu tham dự buổi lễ hội tổng kết



Hình ảnh tập thể CBQL,GV,NV nhà trường



Hình ảnh trẻ biểu diễn văn nghệ



Hình ảnh phát quà cho trẻ đạt giải hội thi cấp huyện



Hình ảnh trẻ nhận quà của Hội khuyến học xã



Hình ảnh trẻ nhận quà của Hội Liên hiệp phụ nữ xã



Hình ảnh phát thưởng cho trẻ các nhóm lớp









Hình ảnh trẻ được Hội khuyến học các thôn phát quà



Một số hình ảnh trong ngày hội tổng kết







